

Tsina pabrika pagpoproseso ng salamin supply 6 mm frosted acid etched ulo salamin kaligtasan sa pagbebenta



Mataas na kalidad 6 mm nagyelo tempered glass, 6 mm acid nakayayapang ulo salamin, 6 mm satin toughened salamin, 6 mm opaque tempered glass, na kung saan ay malalim na naproseso sa pamamagitan ng 6 mm frosted acid nakaukit na salamin, bilang isa sa salamin sa kaligtasan, na may pantay na makinis at satin-tulad ng hitsura, mataas na liwanag na transmisyon, ngunit translucent epekto fog, malawak na ginagamit para sa mga paliguan paliguan, window, pinto, dinding dinding, balustrade, handrail railings.



Ang mga tampok ng 6 mm ay may temperatura na frosted glass:

- Kategorya ng laki: Laki ng max 3300 * 13000 mm, anumang na-customize na laki ng pagtanggap
- Ang kulay ng salamin: 6 mm malinaw na nag-frosted glass, 6 mm ultra malinaw na may frosted glass, 6 mm kulay na may kulay na frosted toughened glass, atbp.
- Hugis na hugis: parihaba, parisukat, hugis-itlog, tatsulok, atbp Maaaring gumawa ng anumang na-customize na hugis upang matugunan ang kinakailangan ng customer.
- Espesyal na pagproseso, tulad ng mga butas ng drill, ginupit, pinakintab na gilid, pag-print ng logo, atbp.

Ngunit kailangang gawin bago ang pag-ulan.

-Perpektong gumawa ng 5 + 5 6 + 6 mm may ulo nakalamina frosted glass.



Ang mga pakinabang ng nagyelo acid etched ulo salamin:

-Translucent fog effect, mataas na ilaw transmittance, ngunit protektahan ang privacy, perpekto para sa palamuti space.

-Hindi fingerprint, kapag natapos na i-install, madaling linisin at mapanatili.

-6 mm frosted acid nakayayapang ulo salamin, ay mas malakas kaysa sa 5 mm frosted glass. Ito ay mahusay na bilang paliguan paliguan paliguan.



Ang mga application ng 6 mm walang fingerprint frosted glass:

Ito ay sikat na ginagamit bilang interior at exterior palamuti salamin, 6 mm walang fingerprint frosted ulo salamin, na ginagamit para sa window, paliguan paliguan, cabinet pinto, atbp 5 + 5 mm 6 + 6 mm acid ukit toughened laminated glass, malawakang ginagamit para sa opisina ng partisyon pader, railway ng handrail, balustrade, pinto, ilaw sa kisame, atbp.



